

Đề chính thức

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP: 12

Phần	Câu	Nội dung	Điểm
I		ĐỌC HIỂU	3,0
	1	Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận Hướng dẫn chấm: - Học sinh trả lời chính xác như đáp án: 0,75 điểm. - Học sinh trả lời không đúng như đáp án: không cho điểm.	0,75
	2	Theo tác giả, cuộc sống ưu đãi với những ai tận lực. Hướng dẫn chấm: - Học sinh trả lời chính xác như đáp án: 0,75 điểm. - Học sinh trả lời có ý đúng như đáp án: 0,5 điểm - Học sinh trả lời không đúng như đáp án: không cho điểm.	0,75
	3	Câu nói “Nếu bạn thực hiện bất cứ công việc nào một cách tuyệt vời, luôn luôn tìm kiếm sự vượt trội, luôn ở vị trí xuất sắc, bạn không thể vượt mất chiến thắng cuối cùng.” có thể hiểu: - Khi nỗ lực thực hiện bất cứ công việc nào bằng sự đam mê, sự vượt trội thì kết quả nhận được là vị trí xuất sắc nhất trong những người xuất sắc. - Khi là người xuất sắc nhất, cơ hội và thành công luôn đứng về phía chúng ta. - Chiến thắng chỉ đến và dành cho những ai biết cố gắng, nỗ lực hết mình. Hướng dẫn chấm: - Học sinh trả lời như đáp án hoặc có cách lý giải khác rõ ràng, thuyết phục: 1,0 điểm. - Học sinh trình bày chưa rõ ràng: 0,5 điểm. - Học sinh trình bày không rõ ràng, diễn đạt chưa mạch lạc: 0,25 điểm.	1,0
	4	Học sinh bày tỏ quan điểm riêng là đồng ý hay không đồng ý và lí giải. Có thể theo hướng: - Đồng ý với triết lý. Vì: + Khi bạn giỏi, bạn có trình độ cao, bạn sẽ được mọi người khâm phục, khen ngợi, cơ hội dễ dàng đến với bạn. Ngược lại, nếu bạn không giỏi, không có trình độ cao hay tay nghề xuất sắc, bạn sẽ hiếm khi hoặc không bao giờ được nhắc tới. + Đây là triết lý hay, khuyên con người nên cố gắng phấn đấu để trở thành người giỏi, người có tay nghề, có học vấn được người khác kính trọng, ngưỡng mộ.	0,5

		<p>Hướng dẫn chấm:</p> <p>- Học sinh trả lời như đáp án hoặc có cách lý giải khác rõ ràng, thuyết phục: 0,5 điểm.</p> <p>- Học sinh trình bày không rõ ràng, diễn đạt chưa mạch lạc: 0,25 điểm.</p>	
II		LÀM VĂN	7,0
	1	Viết đoạn văn ngắn về giá trị của sự tự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.	2,0
		<p>a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn</p> <p>Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.</p>	0,25
		<p>b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận</p> <p>Giá trị của sự tự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.</p>	0,25
		<p>c. Triển khai vấn đề nghị luận</p> <p>Có thể theo hướng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tự nỗ lực vươn lên là khả năng, ý chí, nghị lực của chính bản thân con người để khắc phục mọi khó khăn nhằm đạt mục đích. Đây là những phẩm chất mà con người cần có để vượt qua được những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. - Giá trị của sự tự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống <ul style="list-style-type: none"> + Mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc đời của chính chúng ta. + Giúp ta tự thân vận động, không ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác. + Giúp ta sẵn sàng đương đầu với thử thách, vượt qua mọi trở ngại, khó khăn. + Giúp ta nhận ra những giá trị, những khả năng tiềm ẩn của bản thân. <p>Hướng dẫn chấm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (0,75 điểm). - Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (0,5 điểm). - Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm). <p>Học sinh có thể trình bày quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.</p>	0,75
		<p>d. Chính tả, ngữ pháp</p> <p>Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.</p> <p>Hướng dẫn chấm:</p> <p>- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.</p>	0,25
		<p>e. Sáng tạo</p> <p>Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.</p> <p>Hướng dẫn chấm: Học sinh huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn làm cho lời</p>	0,5

		<p><i>văn có giọng điệu, hình ảnh.</i></p> <p>- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.</p> <p>- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.</p>	
2	Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn nhân vật Hồn Trương Ba. Từ đó, nhận xét về triết lí nhân sinh được gọi ra từ đoạn đối thoại.		5,0
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận		0,25
	<p>Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.</p>		
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận		0,5
	<p>Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn nhân vật Hồn Trương Ba; nhận xét về triết lí nhân sinh được gọi ra từ đoạn đối thoại.</p> <p>Hướng dẫn chấm:</p> <p>- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm.</p> <p>- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.</p>		
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm		
<p>Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:</p>			
* Giới thiệu tác giả (0,25 điểm), tác phẩm và nhân vật (0,25 điểm)			0,5
* Cảm nhận về nhân vật Hồn Trương Ba			2,0
<p>- Khái quát hoàn cảnh nhân vật Hồn Trương Ba</p> <p>+ Sau ba tháng trú ngụ trong xác hàng thịt, Hồn Trương Ba ngày càng trở nên xa lạ với chính mình và với người thân, bị người thân nghi ngờ, xa lánh.</p> <p>+ Trong tâm trạng đau đớn, chán chường trước cuộc sống không là chính mình, Hồn Trương Ba khao khát được thoát khỏi thể xác hàng thịt ngay lập tức.</p> <p>- Hồn Trương Ba mang những nét đẹp tâm hồn:</p> <p>+ Là người nhân hậu, trung thực, dũng cảm, dám nhìn vào sự thật tha hóa của bản thân, kiên quyết không thỏa hiệp với cái xấu, cái ác.</p> <p>+ Có quan niệm sống đúng đắn, sâu sắc: không chấp nhận lòng tốt hời hợt của người khác; muốn sống là chính mình, có sự thống nhất hài hòa giữa hồn và xác, tư tưởng và hành động.</p> <p>-> Hồn Trương Ba là người yêu cuộc sống, nhưng cũng ý thức sâu sắc ý nghĩa của cuộc sống là chính mình.</p> <p>* Đánh giá</p> <p>- Qua những lời đối thoại của Hồn Trương Ba với Đê Thích, ta thấy được Hồn Trương Ba là nhân vật ý thức rõ về bi kịch không được sống là chính mình; vẻ đẹp tâm hồn của những người lao động trong cuộc đấu tranh chống lại sự dung tục, giả tạo để bảo vệ quyền được sống toàn vẹn, không ngừng</p>			

	<p>hoàn thiện nhân cách</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tác phẩm có sự sáng tạo lại cốt truyện dân gian; xung đột kịch căng thẳng; ngôn ngữ nhân vật được diễn tả chân thực phù hợp với tính cách, giàu tính triết lí. - Tác phẩm đem lại nhiều ý nghĩa tư tưởng, triết lí nhân văn sâu sắc. <p>Hướng dẫn chấm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm nhận đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm. - Cảm nhận chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1,75 điểm - 2,25 điểm. - Cảm nhận chung chung, chưa rõ các biểu hiện của tâm trạng: 0,75 điểm - 1,25 điểm. - Cảm nhận chung chung, không dẫn chứng minh họa: 0,25 điểm - 0,5 điểm. 	
	<p>* Nhận xét về triết lí nhân sinh sâu sắc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuộc sống của mỗi con người là đáng quý nhưng không phải sống bằng bất cứ giá nào. - Hạnh phúc chân chính của con người là được sống thật với chính mình. Mọi sự áp đặt dù mang danh nhân đạo vẫn không mang lại ý nghĩa tích cực. - Con người cần có ý thức và lòng quyết tâm mãnh liệt để chống lại những nghịch cảnh của số phận, chống lại ham muốn xấu xa để bảo vệ quyền sống đích thực và khát vọng hoàn thiện nhân cách của chính bản thân mình. <p>Hướng dẫn chấm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Học sinh trình bày được tương đối đầy đủ ý: 1,0 điểm - Học sinh trình bày chưa đầy đủ: 0, 5 điểm - Học sinh không trình bày được: không cho điểm 	1,0
	<p>d. Chính tả, ngữ pháp</p> <p>Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.</p> <p>Hướng dẫn chấm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 	0,25
	<p>e. Sáng tạo</p> <p>Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.</p> <p>Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá trình phân tích, đánh giá; biết so sánh với các vở kịch khác để làm nổi bật đặc sắc của kịch Lưu Quang Vũ; biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm. - Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm. 	0,5
Tổng điểm		10,0